
บนัทกึรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนเมือง 

สมยัประชมุ  สมยัสามัญ สมยัที่๑ ตรัง้ที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

วนัองัคาร ที่ ๑๔  กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนเมือง 

................................................... 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น 

                                เมื่อที่ประชมุพรอ้มแลว้ นายประชวน  บวัระบตัร ต าแหน่งประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ดอนเมือง ไดท้  าหนา้ที่ประธานในการประชมุ และไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้ 

ระเบียบวาระที่๑        เรื่องที่ประธานแจง้ที่ประชมุทราบ    

ประธานสภาฯ(นายประชวน  บัวระบัตร) เรื่องรายงานการติดตามประเมินผลแผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

                                 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะผูบ้รหิารไดน้  าเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณต่างๆ ให้ 

                                 ที่ประชมุไดร้บัทราบ  และไดด้  าเนินการตามงบประมาณที่ไดจ้ดัสรรไวแ้ลว้ในปีงบประมาณ๒๕๖๕ 

                                 บดันี ้ จงึไดข้อรายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจ าปี ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดเอกสาร 

                                 ที่ไดแ้จง้ใหท้กุท่านแลว้   มีท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ครบั   - ไม่มี 

ท่ีประชุม                    รบัทราบ 

ระเบียบวาระที่๒        เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา (สมยัสามญัที่ ๔/๒๕๖๕ ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวนัจนัทร ์

                                ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

ประธานสภาฯ(นายประชวน  บัวระบัตร)   ตามเอกสารบนัทึกการประชมุครัง้ที่ผ่านมา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแกไ้ข 

                                เพิ่มเติม ขอ้ความสว่นใดหรอืไม่  - ไม่มี   ผมขอมติที่ประชุมรบัรองรายงานการประชมุดว้ยครบั 

มติท่ีประชุม              รบัรอง เอกฉนัท ์ ๑๖  เสยีง 

                                ไม่รบัรอง  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่๓        กระทูถ้าม  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่๔        เรื่องที่คณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินตัง้ขึน้พิจารณาแลว้เสรจ็    -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  



                      ๕.๑    เรื่องการพิจารณาก าหนดสมยัประชมุสภาฯ สมยัสามัญ  ประจ าปี ๒๕๖๖   

ประธานสภาฯ(นายประชวน  บัวระบัตร)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการประชมุสภาทอ้งถ่ิน 

                                 พ.ศ.๒๕๔๗  ไดก้  าหนดใหท้อ้งถ่ินก าหนดสมยัประชุมสามญัประจ าปี  อย่างนอ้ยสองสมยั 

                                 ไม่เกินสี่สมยั ในแต่ปีนัน้ๆ   แต่ละสมยัเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยจะมีก  าหนดก่ีวนั กบัใหก้  าหนดวนัเริ่ม   

                                 ประชมุสมยัสามัญประจ าปีสมยัแรกของปีถัดไปและมีก  าหนดก่ีวนั     ผมจะใหท้ี่ประชมุไดช้่วยกนั   

                                พิจารณาว่าจะก าหนดสมัยประชุมสามญั  ประจ าปี๒๕๖๖ กนักี่สมยัครบั   ขอที่ประชมุเสนอครบั 

สมาชกิสภาฯ หมู่๑๖ (นายจกัรประสงค ์ โกจนัทึก) ผมขอเสนอ ๔ สมยัครบั  

ประธานสภาฯ (นายประชวน  บัวระบัตร)  สมาชิกสภาฯท่านอื่นๆ มีความเห็นว่าอย่างไรบา้งครบั  ขอใหเ้สนอครบั 

                         -  ไม่มี   ผมจะขอมติที่ประชมุ ท่านใดเห็นว่าควรก าหนดสมยัประชมุสามัญ ๔ สมยั โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบ เป็นเอกฉนัท ์ ๑๖  เสยีง 

                          ไม่เห็นชอบ    ๐   เสยีง   

 ประธานสภาฯ(นายประชวน  บัวระบัตร)  ขอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาก าหนดวนัเริ่มประชุมและมีก  าหนดก่ีวนั 

สมาชิกสภาฯหมู่๑๖ (นายจกัรประสงค ์ โกจนัทึก) ผมขอเสนอพิจารณาวนัเริ่มสมยัประชมุแต่ละสมยัดังนีค้รบั 

                         สมยัประชมุสามัญที่๑ วนัเริ่มประชมุเป็นวนัอังคารที่๑๔ กมุภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นตน้ไป 

                         สมยัประชมุสามัญที่๒ วนัเริ่มประชุมเป็นวนัจนัทรท์ี่๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นตน้ไป 

                         สมยัประชมุสามัญที่๓ วนัเริ่มประชุมเป็นวนัองัคารที่๑ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นตน้ไป 

                         สมยัประชมุสามัญที่๔ วนัเริ่มประชุมเป็นวนัพธุที่๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นตน้ไป 

ประธานสภาฯ (นายประชวน  บัวระบัตร)  มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นบา้งไหมครบั – ไม่ม ี

                         ผมขอมติที่ประชมุดว้ยครบั 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบ เป็นเอกฉนัท ์ ๑๖  เสยีง 

                          ไม่เห็นชอบ    ๐   เสยีง 

 ประธานสภาฯ (นายประชวน  บัวระบัตร)   ก่อนที่จะไดท้  าประกาศก าหนดสมยัประชมุสามัญประจ าปี ๒๕๖๕ตามที่ 

                         ไดห้ารอืกนั ผมขอหารอืที่ประชุมว่าในแต่ละสมยัจะก าหนดวนัประชมุก่ีวนัในแต่ละสมยั 

สมาชิกสภาฯหมู่๑๖ (นายจกัรประสงค ์ โกจนัทึก) ผมขอเสนอเป็น๑๕วนัของทกุสมยัประชมุสามญัครบั 



ประธานสภาฯ (นายประชวน  บัวระบัตร)  มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นบา้งไหมครบั – ไม่ม ี

                         ผมขอมติที่ประชมุดว้ยครบั 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบ เป็นเอกฉนัท ์ ๑๖  เสยีง 

                          ไม่เห็นชอบ    ๐   เสยีง 

              ๕.๑    เรื่องการพิจารณาก าหนดสมยัประชมุสภาฯ สมยัสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๗ ประจ าปี ๒๕๖๗   

ประธานสภาฯ (นายประชวน  บัวระบัตร)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถ่ิน  

                         พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ้๑๑ (๓)  ใหท้ี่ประชมุก าหนดวนัเริ่มประชมุสมัยประชุมสามญัประจ าปีสมัยแรกของปี  

                         ถดัไปและมีก าหนดก่ีวนั  ผมขอหารอืที่ประชุมดว้ยครบั 

สมาชิกสภาฯหมู่๑๖ (นายจกัรประสงค ์ โกจนัทึก)  ผมขอเสนอพิจารณาวนัเริ่มสมยัประชมุสมยัสามัญสมยัแรกของปี 

                        ถดัไป  สมยัประชมุสามญัที่๑ วนัเริ่มประชุมเป็นวันพฤหสับดีที่๑ กุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นตน้ไป มี 

                        ก  าหนดระยะเวลา๑๕วนั  ครบั 

ประธานสภาฯ (นายประชวน  บัวระบัตร)  มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีความเห็นจะเสนอเป็นอย่างอื่นบา้งไหมครบั – ไม่ม ี

                         ผมขอมติที่ประชมุดว้ยครบั 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบ เป็นเอกฉนัท ์ ๑๖  เสยีง 

                          ไม่เห็นชอบ    ๐   เสยีง 

ระเบียบวาระท่ี๖  เรื่องอื่น ๆ    

ประธานสภาฯ (นายประชวน  บัวระบัตร)  มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุหรอืไม่ครบั – ไม่มี 

                            เมื่อที่ประชมุไม่มีเรื่องที่จะเสนออีก  ผมขอปิดการประชมุครบั 

 

ปิดประชุม   เวลา    ๑๑.๓๐  น. 

 

 

                                    ลงช่ือ                                                       ผูบ้นัทกึการประชมุ 

                                                             (นายกิจจา  เขษมสขุ) 

                               ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล/เลขานกุารสภาอบต.ดอนเมือง 



 

       

 

 

                                           ลงช่ือ                                                      ผูต้รวจบนัทกึการประชมุ 

                                                         (นายประชวน  บวัระบตัร) 

                                         ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนเมือง    

 

 

 

 

 

 

 


